



สพม. เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติกร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2567 โดยมีพิธีสงฆ์และรดน้ำขอพร นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม



สพม. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติกร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ได้แก่ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงาน รฟม. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. เข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร รฟม. กิจกรรมนุ่งโจงห่มสไบ แต่งชุดไทยมางานวันสงกรานต์ และกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์ และนายสงกรานต์ รฟม. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานอีกด้วย





รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 112

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 112 ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รฟม. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ ในโอกาสดังกล่าวด้วย



รฟม. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 112 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายถนอม รัตนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 112 ปี ณ อาคารหอประชุมราชสดุศโมสร กระทรวงคมนาคม โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลสาธารณะของกระทรวงคมนาคม ในโอกาสดังกล่าวด้วย



**รฟม. ต้อนรับคณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดมังกร
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล**

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวจรรย์นธ์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดมังกร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ รฟม. ได้บรรจุเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก Transit-Oriented Development (TOD) ไว้ในแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 โดยมุ่งเน้นที่จะใช้สถานีรถไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง และพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่การใช้ชีวิตของชาวชุมชน และแง่ของการลงทุนทำธุรกิจ เพื่อแสวงหารายได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน สนับสนุนความเจริญเติบโตของเมืองแห่งอนาคต



รฟม. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขขอโต (SOOK ASOK)

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวจรรย์นธ์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขขอโต (SOOK ASOK) และรับมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขขอโตจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



รฟม. เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP และของดีวิถีริมราง” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP และของดีวิถีริมราง” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายถนอมรัตน์ เศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



รฟม. จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ประจำปี 2567

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร และผู้ให้บริการอาคารจอดแล้วจรเข้าร่วมกิจกรรม โดยพาชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย และนิทรรศการถาวรชุดใหม่ในชื่อ “ถอครหัสไทย” ณ มิวเซียมสยาม และทำกิจกรรม Workshop จัดดอกไม้จากชุมชนปากคลองตลาด





สพม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน นำพนักงาน จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น แปลงผักสวนครัว ทาสีโต๊ะนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเตือ อำเภอปากช่อง และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างและเพาะพันธุ์ต้นมะค่าโมง ผลิตปุ๋ยจากมูลช้าง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน รฟม.





รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 127 ปี

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัยยศ ณ นคร ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ [\(ชม\)](#)